

Số: 233/ CV-KHVN

V/v Hướng dẫn kỷ niệm ngày thành lập Hội

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Thường trực Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố

Về kỷ niệm 22 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, và “Ngày Khuyến học Việt Nam” 02/10/2018, Thường trực Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam chủ trương:

I. Ở Trung ương:

Lãnh đạo Trung ương Hội sẽ có bài đăng trên các báo của Trung ương và Hà Nội, Báo Khuyến học và Dân trí, Báo Điện tử Dân trí, Trang Thông tin điện tử của Trung ương Hội. Đề nghị Đài THVN phát lại phim tài liệu “Những con đường khuyến học”.

II. Đối với Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố:

Tùy tình hình thực tế của địa phương để định ra hình thức và thời gian tổ chức Lễ Kỷ niệm vào dịp Ngày thành lập Hội và “Ngày Khuyến học Việt Nam”.

III. Nội dung tuyên truyền

1- Tập trung vào chủ đề Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập: Quá trình xây dựng tổ chức và phát triển Hội Khuyến học Việt Nam nói chung và Hội Khuyến học địa phương nói riêng, trong đó có công tác phát triển Hội trong các trường Đại học và cao đẳng chuyên nghiệp; Vai trò của trường Đại học với việc học tập suốt đời của người lớn; Vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng trong việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0; Kết quả các phong trào do Hội phát động; Vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học trong việc phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể (nêu kết quả các Chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết); Sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp.

2- Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị”; Kết quả 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Khuyến học toàn quốc lần thứ V và các Chương trình khuyến học của địa phương.

3- Hội Khuyến học hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: phong trào Khuyến học “Học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Vận động hội viên và nhân dân chấp hành Hiến pháp và pháp luật; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới...; Hội Khuyến học với việc giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ...

IV. Hình thức tuyên truyền:

- Đưa tin, bài lên báo chí của Trung ương, địa phương và các tạp chí của các Bộ, Ban ngành liên quan; báo chí của Hội Khuyến học Việt Nam (báo giấy, báo điện tử, Website, các tạp san, tạp chí, bản tin của các cấp Hội).

- Phối hợp với Đài phát thanh, Đài Truyền hình Trung ương và địa phương đưa tin các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội và Ngày Khuyến học Việt Nam. Nếu có điều kiện, các tỉnh, thành Hội có thể xây dựng các phim chuyên đề về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên kênh Truyền hình của địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp thông qua cuộc vận động xây dựng phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng và đơn vị học tập”, thông qua các cuộc vận động của Mặt trận TQVN, qua sinh hoạt của Trung tâm học tập cộng đồng, câu lạc bộ, nhà văn hóa,...

- Tuyên truyền trong các cơ quan, các tổ chức chính trị - kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ sở giáo dục chính qui và không chính qui về vấn đề học tập suốt đời và xây dựng đơn vị học tập.

Kết quả tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội và “Ngày Khuyến học Việt Nam” xin gửi về Văn phòng Trung ương Hội để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ./. ✓

TM.BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI KHVN
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

Nơi gửi:

- Hội KH tỉnh, TP;
- Chủ tịch, các Phó CT (để b/c);
- Báo KH&DT;
- Các Ban, VPTW Hội
- Lưu VP, Ban TT-TT



GS .TS Phạm Tất Dong